

Diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2024



Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) chủ trì diễn đàn kinh tế hợp tác, HTX năm 2024 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 - Động lực thúc đẩy phát triển KTTT, HTX trong giai đoạn mới". Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Theo báo cáo, năm 2023, cả nước có khoảng 31.700 HTX, 158 liên hiệp HTX và 73.000 tổ hợp tác, so với năm 2022 tăng khoảng 2.200 HTX, 23 liên hiệp HTX, 2.000 tổ hợp tác. Năm 2022, doanh thu bình quân của các HTX đạt 3.592 triệu đồng, tăng 935 triệu đồng so với năm 2021; lãi bình quân của HTX đạt 366 triệu đồng. Đến tháng 6/2023, cả nước có 1.718 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh, có trên 4.330 HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản, bằng 24,5% tổng số HTX nông nghiệp. Tại diễn đàn, các đại biểu đều có chung nhận định: Phát triển KTTT, trong đó nòng cốt là HTX luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. KTTT không chỉ giúp ổn định và phát triển sản

xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống thành viên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả như mong đợi. Trên cơ sở định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đến dự các tổ chức quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm và có những ý kiến đóng góp liên quan đến hoàn thiện hành lang pháp lý; thể chế chính sách, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm phát triển mô hình kinh tế HTX theo hướng bền vững. Lãnh đạo các địa phương và đại diện các HTX đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương cần có quy

hoạch cụ thể về đất đai để các HTX phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Cùng với đó, có sự hỗ trợ các chính sách liên quan đến tài chính, thuế để các HTX tiếp cận các nguồn vốn, mở rộng quy mô sản xuất, tiếp cận thị trường, tiếp cận các kênh phân phối.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và cơ bản nhất trí với những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, sát thực tiễn của các đại biểu. Thủ tướng nhấn mạnh: KTTT, HTX phải nhận thức rõ, tự chủ động thoát khỏi những rào cản và vướng mắc mang tính cố hữu để vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy và hành động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết hiệu quả như mong đợi.

Trên cơ sở định hướng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại diễn đàn, lãnh đạo các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đến dự các tổ chức quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm và có những ý kiến đóng góp liên quan đến hoàn thiện hành lang pháp lý; thể chế chính sách, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn nhằm phát triển mô hình kinh tế HTX theo hướng bền vững. Lãnh đạo các địa phương và đại diện các HTX đề xuất, kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương cần có quy

hóa các chính sách hỗ trợ đất đai cho HTX theo tinh thần Nghị quyết số 20 và Luật Hợp tác xã năm 2023.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu cơ chế giao vốn đầu tư phát triển thực hiện các dự án hỗ trợ hạ tầng HTX; cần đổi nguồn lực để thực hiện chính sách hỗ trợ HTX, nhất là những chính sách thuộc trách nhiệm bảo đảm của ngân sách trung ương; tăng cường hơn nữa vai trò của diễn đàn kinh tế HTX trong việc thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các HTX với nhau, giữa HTX với các thành phần kinh tế khác và với các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học; nâng cao vai trò của các tổ chức đại diện, nòng cốt là Liên minh HTX các cấp, nhất là trong việc tuyên truyền, phân biện chính sách; làm cầu nối triển khai và tăng cường năng lực chính sách; tư vấn, hỗ trợ cho các HTX.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng, phát triển HTX trên tinh thần đoàn kết, đồng lòng và hoạt động sản xuất, kinh doanh vì mục tiêu chung của thành viên và của HTX; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý HTX được đào tạo bài bản, có kiến thức về kinh tế, tài chính, kinh doanh và các kỹ năng cơ bản khác.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để khu vực KTTT, HTX phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

NGÂN HUYỀN - MANH THẮNG

Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Chiều ngày 2/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ bảy của Ban Chỉ đạo về đánh giá kết quả công tác CCHC năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2024. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Năm 2023, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các ban, nhóm công tác để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 5 bộ, CCHC năm 2024. Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Năm 2023, công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các ban, nhóm công tác để chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh rà soát, ban hành

ANH ĐÀO

Kiến Xương Chăm lo Tết cho người dân

Đã thành truyền thống, mỗi khi Tết đến, xuân về, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện Kiến Xương huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ.



Lãnh đạo huyện Kiến Xương trao quà Tết cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phạm Thị Thơm, công nhân Công ty TNHH Hanul chia sẻ: Gia đình tôi rất khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Mặc dù tôi là lao động chính của gia đình nhưng bản thân lại mắc bệnh tim, chống bị liệt, mình tôi phải kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ nên luôn nỗ lực làm việc để đạt mức thu nhập cao nhất. Tuy nhiên, số tiền làm ra không bảo đảm cho chi tiêu trong gia đình, chữa bệnh cho chồng và bản thân, nuôi con ăn học khiến cuộc sống vô cùng chật vật. Được nhận những phần quà ý nghĩa của các cấp công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán tôi rất xúc động và biết ơn. Điều này đã tạo động lực cho tôi hăng say làm việc hơn, gần bỏ lâu dài với doanh nghiệp.

giáo viên Trường Mầm non Quốc Tuấn, hoàn cảnh cũng rất éo le, chống bị bắt ngờ bị tai biến chuyển nặng rồi bị liệt, mất khả năng lao động, mình chị phải nuôi mẹ già và 2 con nhỏ, trở thành lao động chính trong gia đình. Vì thế, những món quà được nhận trong dịp Tết rất ý nghĩa với gia đình chị, giúp chị có thêm kinh phí chăm sóc, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương cho biết: Trong 10 năm thực hiện chương trình "Tết sum vầy", các cấp công đoàn trong huyện đã chi hơn 12,2 tỷ đồng để chăm lo Tết cho hơn 42.000 lượt đoàn viên, công nhân lao động. Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức 10 lượt chương trình "Tết sum vầy" tại huyện để trao 6.259 suất quà cho công nhân

viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, có con bị khuyết tật, nhiễm chất độc da cam; tổ chức trao hỗ trợ xây mới, sửa chữa 19 nhà "Mái ấm công đoàn" với tổng số tiền 610 triệu đồng. Ngoài ra còn phối hợp tổ chức 28 lượt chương trình tại các doanh nghiệp có đối tượng công nhân lao động để trao gần 37.000 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền hơn 10,4 tỷ đồng. Chia sẻ về hoạt động này, bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương cho biết: Đã trở thành thông lệ, hàng năm, Hội Chữ thập đỏ huyện đều phát động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp chung tay ủng hộ chương trình tết nhân ái, xuân yêu thương nhằm giúp người nghèo, người khuyết tật,

các em học sinh kém may mắn có điều kiện vui xuân đón Tết. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, Hội đã quyền góp trao tặng trên 400 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho các hộ nghèo, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ đơn giản là những món quà có giá trị về vật chất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà các hoạt động nhân văn này còn là những "ngọn lửa ấm" trong những ngày cuối năm, mang đến cho mọi người, mọi nhà một cái Tết đầm ấm.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kiến Xương khẳng định: Phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện tặng quà Tết theo đúng quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà các đối tượng chính sách, đồng thời chia sẻ khó khăn vất vả đối với những gia đình yếu thế để họ có điều kiện đón xuân mới đầm ấm bảo đảm không bỏ sót và không trùng lặp đối tượng. Đến thời điểm này, trên 11.000 đối tượng chính sách, người có công (đạt 100%) đã được nhận quà của trung ương, của tỉnh và của huyện với tổng số tiền và quà trị giá hơn 12 tỷ đồng. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được nhận quà Tết với tổng số tiền 3.100 đối tượng nhận mức quà từ 400.000 - 700.000 đồng/người với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 2.200 hộ có hoàn cảnh khó khăn và trên 1.800 đối tượng là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh, đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội đã được nhận quà với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Những lời hỏi thăm, động viên ân cần cùng những món quà ấm áp nghĩa tình trước thềm năm mới của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền huyện Kiến Xương đã trở thành nguồn động viên tinh thần để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống tốt hơn, đón mùa xuân mới thật nhiều ý nghĩa.

THU THUY

Xuân về làng hoa, cây cảnh Hồng Lĩnh

Đến thôn Đông Hàn, xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) những ngày giáp Tết Nguyên đán, các tuyến đường trong thôn rực rỡ sắc màu các loài hoa, cây cảnh; xe ô tô nhộn nhịp vận chuyển cây đi các nơi tiêu thụ. Bà con nông dân tất bật chăm sóc hoa, cây cảnh để cung ứng cho thị trường, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết.

Vườn đào của anh Nguyễn Đình Nhạ, thôn Đông Hàn có diện tích trên 7 sào với hàng trăm gốc đào đang đơm nụ chờ bung nở. Thời điểm này, nhiều thương lái đã đến đặt mua đào với giá từ 700.000 - 900.000 đồng/cây đối với gốc đào trồng từ 2 - 3 năm và 5 - 6 triệu đồng/cây đối với gốc đào rừng. Từ trồng đào, mỗi năm anh Nhạ thu lãi 200 - 300 triệu đồng. "Đào là một trong những loại hoa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, để đào ra hoa, nở đúng độ, ngoài các biện pháp chăm sóc như tưới nước, bón phân, phòng, trừ sâu bệnh, cắt tỉa tạo tán... công đoạn quan trọng nhất là "canh" đào để tưới là đúng thời điểm, giúp cây ra nhiều nụ và nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Nghề trồng đào tốn nhiều công chăm sóc, phải tỉ mỉ, tâm huyết, mỗi năm chỉ thu một lần song thu nhập lại cao gấp nhiều lần trồng lúa và một số cây trồng khác. Năm nay, gốc đào rừng có giá cao hơn năm 2022 nên bà con trồng đào rất phấn khởi" - anh Nhạ chia sẻ.

Rời vườn đào, đến thăm mô hình trồng hoa, cây cảnh của anh Hoàng Xuân Hạnh, thôn Đông Hàn, chúng tôi bị cuốn hút vào những vườn hoa, cây cảnh đủ màu sắc, đang tỏa hương thơm ngát. Là người có kinh nghiệm 20 năm trồng hoa, cây cảnh, năm nay, anh Hạnh trồng 2.500 cây mai vạn phúc, 1.000 cây mộc hương và gần 4.000 cây nguyệt quế, nhài Nhật, mẫu đơn... Trong đó, mộc hương là loại cây quý hiếm, hoa có hương thơm được nhiều người ưa chuộng với giá bán từ 200.000 - 250.000 đồng/cây. Những cây trồng từ 5 năm trở lên có giá trị lên tới vài triệu đồng và được bán quanh năm. Anh Hạnh chia sẻ: Tết Nguyên

đán là thời điểm thị trường tiêu thụ lượng hoa, cây cảnh nhiều nhất trong năm, nên ngay từ đầu tháng 10 âm lịch, chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 80% lượng hàng bán Tết. Hiện tại, nhiều loại hoa, cây cảnh đã được các thương lái đến thu mua tại vườn. Bình quân mỗi vụ hoa, cây cảnh, chúng tôi thu lãi từ 200 - 300 triệu đồng. Chị Trần Thị Tuyết, thôn Đông Hàn là một trong những hộ trồng và làm cây cảnh phát lộc để cung ứng thị trường Tết lớn nhất xã. Ngoài trồng 1,5 mẫu cây phát lộc, gia đình chị còn sản xuất các lồng phát lộc từ 3 - 11 tầng, các lọ lục bình, thuyền buồm, nạm rợp... Một năm xuất bán hàng nghìn tháp phát lộc và lộc bình. Chị Tuyết cho biết: Gia đình tôi làm cây phát lộc đến nay đã hơn 10 năm. Để có đủ hàng cho khách, gia đình tôi phải thuê thêm người làm cho kịp các đơn hàng. Ngoài làm phát lộc, tôi còn đứng ra thu mua sản phẩm tháp

trồng. Vì vậy, cứ đến dịp Tết Nguyên đán thương lái đến tận vườn để thu mua, bà con thường phải lo đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy, đời sống người dân trong thôn ngày một nâng cao. Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc HTX DVNN Hồng Lĩnh chia sẻ: Hiện nay, chúng tôi đang lựa chọn các sản phẩm cây thế mạnh, đặc thù của địa phương để đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP. Đồng thời, tập trung quy hoạch vùng để trồng các loại cây đặc trưng có giá trị kinh tế cao; huy động các nguồn lực đầu tư mở rộng các tuyến đường nội đồng tạo điều kiện cho người dân buôn bán, đi lại thuận lợi. Không khí Tết đã về trên khắp các vườn hoa, cây cảnh ở Hồng Lĩnh, những sắc màu tươi thắm của các loài hoa, cây cảnh đang theo thương lái đi khắp mọi nơi làm đẹp cho đời và hứa hẹn một cái Tết no ấm, đủ đầy cho người dân nơi đây.

THANH THUY



Cây mộc hương đang là cây chủ lực của người dân nơi đây.